



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. สินค้าเกษตรเกินดุลคู่ค้าเอฟทีเอ5.29แสนล้าน	ข่าวสด
2. สั่งปลัดฯลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนม	เดลินิวส์
3. รมว.เกษตรฯเดินทางพัฒนาคว้านพะเยา	แนวหน้า
4. 'ธรรมนัส'ตั้งโต๊ะแถลงล้างบาง เตรียมพื้น'หมูเถื่อน'400คต9บ.	มติชน
5. 'ธรรมนัส'ขงโครงการ'ปุยคนละครึ่ง' ของบ'นบข.'กว่า3.3หมื่นล.ช่วยชาวนา	มติชน
6. คันนายาร่วมมือก.เกษตรฯ Kick Off กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ	แนวหน้า
7. ดัน "ปุยคนละครึ่ง" ช่วยชาวนา	ไทยรัฐ
8. 'ธรรมนัส'เล็งขอ3.3หมื่นล.อุ้มชาวนา	ข่าวสด
9. มั่นใจทุเรียนไทยไปจีนปีนี้ยังสดใส	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอสมัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. เปิดรับฟังความเห็นโครงการโฆงเลยชิมูระยะที่1คตมีพื้นที่เกษตรชลประทาน...ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. คอสมัน: หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน: ประกวดสุดยอดกาแพ่ไทยปี 4	ไทยรัฐ

สินค้าเกษตรเกินดุลคู่ค้าเอฟทีเอ5.29แสนล้าน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปี 2566 สินค้าเกษตรของไทยกับโลกมีมูลค่ารวม 2.372 ล้านล้านบาท ลดลง 0.13% จากปี 2565 ที่มีมูลค่า 2.375 ล้านล้านบาท หากพิจารณาเฉพาะประเทศคู่เจรจา ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เปรู ชิลี อินเดียฮ่องกง ยังเติบโตต่อเนื่อง และไทยยังเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 9.51 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตจากปีก่อน 3.25% หรือมูลค่ารวม 1.01 ล้านล้านบาท

สำหรับมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร 7.70 แสนล้านบาท และมูลค่านำเข้า 2.40 แสนล้านบาท ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอ 9 ประเทศ 5.29 แสนล้านบาท สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกสูงสุด ได้แก่ ทูเรียนมูลค่า 1.39 แสนล้านบาท โดยตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และออสเตรเลีย

ทั้งนี้ จีน ยังคงเป็นตลาดที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุด

มูลค่ากว่า 4.49 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.60% โดยสินค้าส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ทูเรียนมูลค่า 1.37 แสนล้านบาท

“จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ปัญหามิรัฐศาสตร์โด ทำให้การส่งออกสินค้าในภาพรวมมีอัตราการเติบโตลดลง แต่สินค้าเกษตรของไทยก็ยังคงสามารถเติบโตต่อเนื่อง และสินค้าเกษตรไทยควรส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร”

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมมอบให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ สำรวจช่องทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ล่าสุดรับรายงานจากนายฉัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ถึงผลการเข้าหารือกับผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านการค้า เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกให้กับผลไม้ของไทยที่กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด ตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย. 2567 เป็นต้นไป

ส่งปลัดขลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมนำมาใช้ในการบริหารจัดการนมทั้งระบบไม่มีความถูกต้องตรงตามปริมาณน้ำนมดิบที่มีอยู่จริง โดยมีการตกแต่งตัวเลขข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลประโยชน์ ทำให้มีปริมาณมากกว่าความเป็นจริง จึงได้สั่งการให้นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากฟาร์มทุกฟาร์ม และศูนย์รวบรวมน้ำนมโคทุกแห่ง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำนมโคให้สอดคล้องกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม

(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ 60 จังหวัด (จังหวัดที่มีเกษตรกรมากกว่า 500 ราย จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์) โคนม 740,729 ตัว (เป็นโคนมที่กำลังรีดนม 321,135 ตัว) เกษตรกร 21,290 ราย และศูนย์รวบรวมน้ำนมโค จำนวน 208 ศูนย์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลปริมาณน้ำนมโคที่แท้จริง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วย.

รมว.เกษตรฯเดินหน้าพัฒนาบ้านพะเยา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามแผนการพัฒนากว๊านพะเยา ที่ อบต.แม่ใส อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งกรมชลประทาน มีแผนในการขุดลอกตะกอนดินรอบกว๊าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาถนนรอบกว๊านพะเยา และการจัดภูมิทัศน์บนพื้นที่ดินถม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาว จ.พะเยา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งจากการมีอาชีพทางด้านการทำประมงแล้ว ยังสามารถพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว อาหาร

วัฒนธรรม เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.พะเยา ด้วย

จากนั้น รมว.เกษตรฯ ได้ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทราย และแหล่งน้ำอื่นๆ ในพื้นที่ อ.แม่ใจ ที่เทศบาล ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งหนองเล็งทราย เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่ต้นลำน้ำอิงก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา มีพื้นที่รับน้ำฝนประมาณ 200 ตร.กม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 67.50 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีสภาพต้นเงินจากการตกจมของตะกอน รวมถึงมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ปีละ 720,000 ลบ.ม. และการเกษตรใน

ช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 10,000 ไร่ รวมไปถึงถูกกักในช่วงน้ำหลาก

ทั้งนี้ ทางกรมชลประทาน มีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ อาทิ การปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิมให้มีขนาดกว้างขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ การฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องหนองเล็งทราย งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบระบายน้ำและทำนบดิน ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักได้จาก 9 ล้าน ลบ.ม. เป็น 23.733 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นถึง 14.733 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งต้นทุนการ และแหล่งท่องเที่ยวหนองเล็งทราย หรือสวนสาธารณะต่อไป



รับฟัง : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมรับฟังความเห็นและเสียงประชามติชาวบ้าน ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน ที่ อบต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ก่อนจะมอบหมายให้กรมชลประทาน รับผิดชอบดำเนินการ โดยขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

'ธรรมนัส' ตั้งโต๊ะแถลงล้างบาง เตรียมฟัน'หมูเถื่อน' 400คดี9บ.

'ธรรมนัส' แถลงลุยเข้มปราบหมูเถื่อน ประเดิมเอาผิด 3 บริษัท นำเข้ารายใหญ่ปลอมแปลงเอกสารขนหมู-เนื้อเถื่อนรวมกว่า 220 คดี จ่อฟันอีก 9 ราย รวม 400 คดี (อ่านต่อหน้า 16)

หมูเถื่อน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มีนาคม ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกภักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), พ.อ.วีรวิทย์ สัตตบุษย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช, นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง, นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมแถลงข่าว ประกาศนโยบายทำสงครามกับสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตั้งแต่องค์การที่ทำการแถลงฉบับนี้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบว่า มีการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนหมูเถื่อนมาขายสินค้าประมง พบความผิดมากกว่า 220 คดี จากการปลอมแปลงเอกสารขออนุญาตนำเข้าสินค้าประมง แต่กลับนำสินค้าประเภทเนื้อหมูจำนวน 1.8 ล้านกิโลกรัม เนื้อวัว 4 ล้านกิโลกรัม สร้างมูลค่าความเสียหาย 1,400 ล้านบาท ต่อภาคการเกษตร ทางกระทรวงเกษตรได้ไปยื่นดำเนินคดีกับบริษัทนำเข้า มีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารเพิ่มขึ้นสองเท่า มูลค่าความเสียหายเกือบ 3,000 ล้านบาท

ด้านอธิบดีกรมประมงกล่าวว่า การตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย มีทั้งนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสาร และผู้เชี่ยวชาญ



ปราบหมูเถื่อน - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวปราบปราม ขบวนการปลอมแปลงเอกสารขออนุญาตนำเข้าสินค้าประมง แต่กลับนำเนื้อหมู 1.8 ล้านกิโลกรัม เนื้อวัว 4 ล้านกิโลกรัม เข้ามา สร้างความเสียหายกว่า 1.4 พันล้านบาท ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม

ปศุสัตว์ เราได้แจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กับ 3 บริษัทผู้นำเข้า คือ บริษัท ศิษย์หิน เทวดิ่ง จำกัด, บริษัท สมายล์ ท็อป เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วน จำกัด บริบูรณ์ เทวดิ่ง พบความผิดปกติว่า

บริษัท ศิษย์หิน เทวดิ่ง จำกัด ใช้ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากประเทศบราซิล มาปลอมแปลงข้อมูลให้เป็นใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ยื่นขอตรวจที่ด่านชลบุรี ซึ่งเมื่อตรวจสอบไปยังต้นทางได้รับการยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอม

ทั้งนี้ กรมประมงได้แจ้งความต่อตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินคดี 4 ข้อกล่าวหา คือ 1.ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารมาตรา 264 2.ความผิดฐานใช้เอกสารปลอมมาตรา 268 3.ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 137 และ 4.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว นำข้อมูลพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนเพื่อต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่ พล.ต.ต.วิทยารัตน์ว่า มีบริษัทนำเข้า 3-5 ราย นำใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health certificate) เอกสารปลอมกระทรวงเกษตรฯ และ บช.ก. ยืนยันว่าใบที่แสดงไม่ได้ออกจากต้นทาง มูลเหตุจูงใจเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี และหลีกเลี่ยงการกักกันโรค ที่กำลังทำการสืบสวนขยายผลไปยังกลุ่มนายทุน ที่อยู่เบื้องหลัง

นอกจากนี้ รองเลขาฯ ปปปง.เผยว่า เราได้รับคำสั่งให้สนับสนุน การปฏิบัติของกระทรวงเกษตรฯในการใช้กฎหมาย นอกจากคดีอาญา ความผิดทางการเงิน ปปปง.จะดำเนินการในทางแพ่ง นอกจากจะติดคุก จะหมดตัวด้วย

ส่วน พ.อ.วีรวิทย์ย้ำว่า เรื่องนี้ยังไม่จบเท่านี้ เพราะจะมีผู้ประกอบการที่จะถูกดำเนินคดีอีก 9 บริษัท และคดีมีมากกว่า 400 คดี

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อมูลชุดนี้เป็นชุดเดียวกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังทำอยู่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เป็นชุดเดียวกัน แต่ในส่วนของการประมงและหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เราป้องกันการนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายที่นำมาขยายต่อ

ทางด้านหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชกล่าวว่า เหตุเกิดจากวันที่ ร.อ.ธรรมนัส ไปตรวจที่แหลมฉบัง ในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าหมูเถื่อน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 มีนาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16816

หน้า: 1 (ขวา), 16

Col.Inch: 76

Ad Value: 117,800

PRValue (x3): 353,400

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' ตั้งโต๊ะแถลงกลางบาง เติร์ยมพิน' ทยูเถื่อน' 400คดี9บ.

อยู่ข้างใน ทำให้กรมประมงจึงได้จัดตั้งวอร์รูม ซึ่งความผิดปกติที่เราเจอเป็นเส้นทางใหม่ของ ลินค้าประมง สำหรับเอกสารหลักฐานต่างๆ พบว่ามีความผิดปกติ เราเปิดหลักฐานชั้นใหม่ ในข้อกล่าวหาต่างๆ เป็นการเริ่มต้นปลอมแปลง เอกสารนำเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวเสริมว่า ส่วนใหญ่เป็น บริษัทเดียวกัน แต่จะเพิ่มอีก 5 บริษัท เป็น ประเด็นใหม่ที่ดีเอสไอดำเนินคดีกับผู้นำเข้า ตู้คอนเทนเนอร์ โดยเมื่อขยายผล ตรวจสอบ เราพบหลักฐานว่าสามารถดำเนินคดีได้ 220 คดี และเพิ่มอีกกว่า 400 คดี มีความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 ล้านบาท หรืออาจจะมียุทธค่าถึง 10,000 ล้านบาท

ส่วนคดีที่มีจำนวนเยอะแบบนี้ จะต้อง ประสานกับดีเอสไอในการดำเนินคดี และ เชื่อมโยงกับคดีที่ดีเอสไอรับไว้เป็นคดีพิเศษ หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสเผยว่า นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบคดีนี้โดยตรง กว่า 3 เดือนที่ ผ่านมา เราทำงานเชิงรับกันมาตลอด และ บข.ก. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตาม คดีทั้งหมด ทั้งนี้ ในอนาคตจะประสานให้ดี เอสไอมาช่วยรับผิดชอบถ้าเกี่ยวข้องกับคดี เก่าๆ ย้ำว่า ไม่ใช่เราไม่ใส่ใจการทำงานที่ดี เอสไอ แต่เป็นการทำงานที่ต้องช่วยกัน เพราะ ในหลายคดีก็ทำงานรวดเร็ว แต่คดีที่สร้างความ เสียหายต่อภาคการเกษตร มีความจำเป็นที่ ต้องทำงานใกล้ชิดอย่างละเอียด โดยนายก

รัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีแล้ว

ด้าน พ.อ.วรวิรัชย้ำว่า เอกสารที่ตรวจเจอ ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอได้ขอกับกรมประมงและ กรมปศุสัตว์ แต่เอกสารที่เปิดวันนี้ ต้องใช้ ความชำนาญโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่กรมประมง แต่กรมปศุสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญ ก็ต้องมา นั่งหาสาเหตุร่วมกัน ถ้าไม่ใช่ผู้ชำนาญการ ขอ ตอบได้เลยว่าไม่ใช่เอกสารที่จะตรวจพบความ ปกติได้ง่าย คิดกว่า 200 คดี หากมีเจ้าหน้าที่ รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ร.อ.ธรรมนัส ก็ได้มอบ นโยบายกับอธิบดีกรมประมงและอธิบดีกรม ปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินคดีได้เลย ถ้ามีเจ้า หน้าที่รัฐระดับไหนก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะ นี้ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเรื่องนี้ โดยเฉพาะแล้ว

ส่วนคดีนี้จะมีต่อหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ย้ำว่า เราทำงานตามหน้าที่เพื่อตอบสังคมว่า กำลังทำอะไรอยู่ แม้จะเจออุปสรรค แต่นายก รัฐมนตรีได้กำชับให้เดินหน้าเต็มที่ ไม่ต้องการ จะพูดคำว่าโค่น แต่ต้องทำลายวงจรอุปทานนี้ให้ ได้ และหากพบว่าบริษัทนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เกี่ยวข้อง ก็จะดำเนินคดีเช่นกัน

'ธรรมนัส' ชงโครงการ 'ปุ๋ยคนละครึ่ง' ของบ'นบช.'กว่า3.3หมื่นล.ช่วยชาวนา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2567 กับผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 โดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบปุ๋ยคนละครึ่ง คือภาครัฐและเกษตรกรจ่ายคนละครึ่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

และบรรเทาความเดือดร้อนและการสร้างความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ “เป้าหมายสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราปุ๋ยไร่ละ 50 กิโลกรัม คราวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน ทั้งปลูกข้าวทั่วไป 4.48 ล้านครัวเรือน และปลูกข้าวอินทรีย์ 0.20 ล้านครัวเรือน วงเงิน 33,530 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุน ธ.ก.ส.สำรองจ่ายการดำเนินงานตามโครงการ 33,422.950 ล้านบาท และงบกลางรายการสำรอง

จ่ายเพื่อการเดินเรือหรือจำเป็น ปี 2567 จำนวน 108.006 ล้านบาท และมอบหมายกรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไป “ปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการตอบโต้ภัยเพื่อลดต้นทุนอย่างจริงจัง เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและยกระดับคุณภาพข้าว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐปีละ 20,770 ล้านบาท เปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณช่วยเหลือชาวนาตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งใช้เงินปีละ 54,300 ล้านบาท” รมต.ธรรมนัสกล่าว

คันนายาร่วมมือก.เกษตรฯ Kick Off กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ



เขตคันนายาร่วม Kick Off จัด
วัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว ให้ครอบคลุมมากกว่า
ร้อยละ 80 โครงการเร่งรัดกำจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายณพ ชูสอน ผู้อำนวยการ
เขตคันนายาร่วม พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมพิธีเปิด (Kick Off) โครงการ
เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ณ วัดกลองสร
(ปัฐวิกรณ์) เขตคันนายาร่วม

กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิด และมี ดร.พลภูมิ
วิฑิตภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ และมีนางชญาดา
วิฑิตภูมิประเทศ รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร (คนที่ 1) สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครเขตคันนายาร่วม
นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการ
สำนักอนามัย หัวหน้าส่วนราชการ อาท
ิกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมหม่อนไหม เข้าร่วม
พิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุม
โรคได้จัดทำโครงการ ความร่วมมือ
การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประ
จำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวพร้อมกันทั้งประเทศระหว่าง
วันที่ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2567
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) และองค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้
กำหนดเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่
จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสุนัขและแมว
จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย
ร้อยละ 70 ของจำนวนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ แต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ของ
ประเทศยังพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการ ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80
เพื่อป้องกันโรคในพื้นที่ และเตรียม
ความพร้อมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
นอกจากนี้ ในพื้นที่พบโรคขอให้เร่ง
ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน

ดัน "ปุ๋ยคนละครึ่ง" ช่วยชาวนา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 67/68 โดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปลูกข้าวในรูปแบบ "ปุ๋ยคนละครึ่ง" โดยภาครัฐและเกษตรกรจ่ายคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดินเสื่อมสภาพและเพิ่มผลผลิต

โดยจะสนับสนุนค่าปุ๋ยไร่ละ 50 กิโลกรัม (กก.) ครั้วเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครั้วเรือนละไม่เกิน 1,000 กก. ให้กับผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีการผลิต 67/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 4.88 ล้านครั้วเรือน แยกเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไป 4.48 ล้านครั้วเรือน ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว 2.เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 200,000 ไร่เรือน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเม็ดและขึ้นบัญชีนวัตกรรม กรอบวงเงิน 33,530 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะใช้เงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่างรองจ่าย 33,422.950 ล้านบาท และงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 67 จำนวน 108.006 ล้านบาท และมอบหมายให้กรมการข้าว ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไป

"ได้รับเสียงสะท้อนจากเกษตรกรว่า มาตรการต่างๆ ที่ผ่านมารัฐยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและออกครึ่งหนึ่ง โดยรัฐจะจัดหาปุ๋ยที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ใช้ปัจจัยการผลิตตรงตามเป้าหมาย เพื่อลดต้นทุนอย่างจริงจัง ทำให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับคุณภาพข้าวให้สนองความต้องการของตลาดและลดภาระของรัฐได้ถึงปีละ 20,770 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการใช้งบช่วยเหลือชาวนาตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ โครงการ "ไร่ละ 1,000 บาท ที่ใช้เงินปีละ 54,300 ล้านบาท".

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 26 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12172

Col.Inch: 36.43

Ad Value: 40,073

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 120,219

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' เล็งขอ 3.3 หมื่นล. ทุ่มชวานา

'ธรรมนัส' เล็งขอ 3.3 หมื่นล. ทุ่มชวานา ผุดโครงการปุ๋ยคนละครึ่งหวังลดต้นทุนการปลูกข้าว

'ธรรมนัส' เตรียมขอ 33,530 ล้านบาท ทำโครงการ "ปุ๋ยคนละครึ่ง" แจกเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 1,000 กิโลกรัม ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 4.68 ล้านครัวเรือนแยกเป็น 1.เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั่วไป 4.48 ล้านครัวเรือน ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว 2.เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 200,000 ครัวเรือน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำและชนิดเม็ดและขึ้นบัญชีนวัตกรรม ภายใต้กรอบวงเงินรวม 33,530 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะใช้เงินอุดหนุนการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.) ดำเนินการดำเนินงาน

ตามความโครงการ 33,422.950 ล้านบาท และงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2567 จำนวน 108.006 ล้านบาท และมอบหมายกรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไป

"นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิตขึ้นและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาของพี่น้องชาวนา โดยเฉพาะการดำเนินการมาตรการในการเร่งขยับราคาข้าวให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้รับเสียงสะท้อนจากเกษตรกรว่ามาตรการต่างๆ ที่ผ่านมาของภาครัฐ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วม โดยเกษตรกรออกครึ่งหนึ่ง รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดหาปุ๋ยที่มีความเหมาะสมต่อการผลิตข้าว ใช้ปัจจัยการผลิตตรงตามเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนอย่างจริงจัง"

มั่นใจทุเรียนไทยไปจีนปีนี้ยังสดใส ไม่หวั่นเพื่อนบ้านเป็นคู่แข่ง-ล้งเจ้าใหม่ฯผุดเพียบ



จันทบุรี – ล้งส่งออกเมืองจันทน์มั่นใจตลาดทุเรียนไทยไปจีนปี 67 ยังสดใสแม้เพื่อนบ้านปลูกทุเรียนแข่ง มั่นใจคุณภาพดียังขายได้ ซีลิ่งเกิดใหม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการส่งออกได้มากขึ้น เผยตลาด จีนยังมีพื้นที่ให้ทำเงินอีกมากหากทุกภาคส่วนช่วยกัน เข้มงวดควบคุมทุเรียนด้วยคุณภาพ

นายนครินทร์ วนิชย์ธนะ ออม เจ้าของแห่งทุเรียน “คุณนนท์ เนินสูงจันทบุรี” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เผยถึงสถานการณ์ทุเรียนจันทบุรีในปี 2567 ว่าแม้จะเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวล่าช้ากว่าปีก่อนประมาณ 1 เดือนจากสภาพอากาศที่แปรปรวน แต่เชื่อว่าตลาดส่งออกไปจีนจะยังสดใสในแง่ของราคาเพราะแค่เริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยว ราคาทุเรียนพันธุ์กระดุม ก็จะออกสู่ตลาดในเดือน มีนาคมนี้เปิดราคาสูงถึง 320 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ซึ่งจะทำให้ราคาทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่กำลังจะออกในช่วงต่อไปสูงตามไปด้วย

ส่วนกรณีที่มีการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการล้งหน้าใหม่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีนี้ที่คาดว่าจะมีประมาณ 200-300 ล้ง ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาแต่เชื่อว่าจะเข้ามาช่วย ในการกระจายผลผลิตทุเรียนไปประเทศจีนได้มากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง

“เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นของคู่แข่งทางการค้าที่ ขณะนี้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมา ปลูกทุเรียนแข่งกับไทยมากขึ้น แต่เรายังมั่นใจว่าศักยภาพ ของทุเรียนจันทบุรีที่มีคุณภาพดี กลิ่น รสชาติและผล ทุเรียนที่สวยงามจะยังมั่นใจตลาดปลายทางไว้ได้ หาก ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันรักษาคุณภาพตั้งแต่สวน มือคัด มือคัดและผู้ส่งออกในพื้นที่”

เจ้าของแห่งทุเรียน “คุณนนท์ เนินสูงจันทบุรี” ยัง เผยอีกว่าในส่วนตัวแล้วมองว่าตลาดทุเรียนเป็นตลาด เสรีที่ใครจะเข้ามาซื้อขายก็ได้ เพราะตนที่ในวันนี้อยู่ ผู้ประกอบการในลักษณะกลางเก่ากลางใหม่ ครั้งหนึ่ง เคยเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่เช่นกัน ดังนั้น การที่มี ผู้เข้ามาขึ้นในตลาดหมายถึงกำลังซื้อที่จะทำให้เกษตรกร ชาวสวนทุเรียนเมืองจันทน์ขายผลผลิตได้มากขึ้นเช่นกัน

“แต่อย่าลืมน่าผู้ประกอบการหน้าเก่าเปิดรับทุเรียน มากขึ้นเช่นกันจากราคารับซื้อปลายทางที่สูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่บางส่วนมาจากภาคการ ท่องเที่ยวและการลงทุนอื่นๆ ที่มองเห็นอนาคตของการ ส่งออกทุเรียน ในจุดนี้อาจจะทำให้เกิดการผันผวนด้าน ราคาในระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาค้าขาย ในไทยที่อาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจถึงลักษณะตลาดว่าเป็น เช่นไร เพียงแต่เป็นการเข้ามาในลักษณะพ่อค้าที่ต้องการ เข้ามาเพื่อซื้อของไปขายเท่านั้น”

นายนครินทร์ ยังได้ฝากความหวังไปทางจังหวัด ให้ดำเนินมาตรการควบคุมผลผลิตทุเรียนเพื่อช่วยแก้ ปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพที่อาจจะหลุดออกสู่ตลาด อย่างไม่รู้ตัวตามต้นยังมีความมั่นใจว่าไม่มีผู้ประกอบการล้ง รายใดที่มีเจตนาไม่ดีต่อตลาดทุเรียนไทย เพียงแต่ที่บาง ครั้งความเป็นมือใหม่อาจทำให้ผู้ประกอบการไม่เข้าใจ ตลาดปลายทาง โดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภค ชาวจีนที่อยากได้ทุเรียนที่ดีและอร่อยไม่ต่างจากคนไทย

จนทำให้ยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อหวังว่าจะได้ ทุเรียนคุณภาพแต่สุดท้ายต้องผิดหวัง ในวันนี้อยากฝากให้ทุกท่านมีความระมัดระวังในเรื่องคุณภาพการ ผลิตให้มากขึ้น

“จริงๆ ตลาดจีนยังเปิดรับทุเรียนได้อีกมาก ซึ่ง เกษตรกรชาวสวนของไทยยังผลิตทุเรียนได้ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ เพียงแต่ปัญหาในขณะนี้คือราคาทุเรียน ที่สูงมากในประเทศปลายทางจนทำให้กลุ่มคนที่มักกำลัง ซื้อไม่ชัดเจนทั้งประเทศ แต่หากวันหนึ่งราคาทุเรียนอยู่ใน ระดับปกติ ตลาดที่จีนจะเปิดรับสินค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ ตลาดในประเทศจีนยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่จะรับซื้อ ผลผลิตจากไทยได้อีกมาก เช่นเดียวกับผู้บริโภคชาว ไทยจะรับประทานทุเรียนได้มากขึ้นด้วย”

นายนครินทร์ ยังเผยอีกว่า การรักษาคุณภาพ ทุเรียนที่ดีของทุกภาคส่วนจะเป็นตัวชี้ขาดชะตากรรม ของทุเรียนไทยในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์การ แข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงขอฝากถึงทุกฝ่ายในวงการทุเรียน

ทั้งผู้ที่อยู่ในสายตัด และสายคัด หากร่วมมือกันทำทุเรียนคุณภาพ ตัดทุเรียนตามเวลาที่กำหนด อนาคตทุเรียนไทยยังคงเติบโตในตลาดจีนได้อีกมาก และจะยังมีเม็ดเงินให้เก็บเกี่ยวได้อีกมหาศาล

ขณะที่ในเรื่องปริมาณผลผลิตทุเรียนจันทบุรีในปีใหม่ที่หลายภาคส่วนประมาณการว่าผลผลิตน่าจะน้อยลงจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน โดยส่วนตัวแล้วมองว่าปริมาณน่าจะใกล้เคียงกับปีก่อน และหากในปีที่ปริมาณผลผลิตจะเท่าเดิมแต่หากความต้องการของล้งมีมากขึ้น ย่อมมีผลต่อราคาอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องดูคุณภาพประกอบด้วยเพราะหากคุณภาพของทุเรียนไม่ดีเมื่อใดราคาก็ไม่สามารถขยับได้เช่นกัน

“อย่าลืมน่าเตรียมมี 2 ด้าน เพราะเมื่อจำนวนล้งเพิ่มมากขึ้นแต่ความเสี่ยงเรื่องคุณภาพและความผันผวนของราคาจะมีมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อผ่านคลื่นลูกนี้ไปได้ ซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการทุเรียนย่อมรู้ดีว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขามีการปลูกทุเรียนไม่ปริมาณที่ค่อนข้างสูงและย่อมมีผลต่อประเทศไทย แต่ในฐานะที่เราปลูกมาก่อนและขายมาก่อน เราคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้นำที่ดีได้และเป็นผู้ส่งทุเรียนคุณภาพนำร่องเข้าไปขายที่จีนเพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนนิยมทุเรียนของไทยต่อไป” เจ้าของแผงทุเรียน “คุณเนนทร์ เนินสูงจันทบุรี” กล่าว

ด้าน นายมนตรีสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดจันทบุรี เผยว่าการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากของผู้ประกอบการล้งทากมองในแง่ดีทางเศรษฐกิจแล้วคือการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การซื้อขายสินค้าทางการเกษตรและความคึกคักในตลาดอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ไม่อยากให้มองว่าการเข้ามาของนักลงทุนจีนคือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทา เพราะคนกลุ่มนี้เป็นเพียงส่วนน้อยซึ่งปัจจุบันทางการไทยและจีนมีความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินในการลงทุน โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่จะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่นเดียวกับการเข้ามาลงทุนในล้งรับซื้อผลไม้ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้ใบรับรอง GMP-DOA

เช่นเดียวกับการนำทุเรียนส่งออกไปต่างประเทศที่ในวันนั้นต้องตรวจสอบคุณภาพทุเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีทุเรียนด้อยคุณภาพหลุดออกไป และทางจังหวัดมีนโยบายตรวจสอบที่เข้มข้นเช่นกัน.



เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำปลีขอเรียนเชิญญาติสนิท มิตรสหาย ร่วมงานครบรอบ 60 ปี "หนังสือพิมพ์เดลินิวส์" ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยสถานที่จัดงานจะเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ทีมผู้บริหารให้การต้อนรับแขกที่เข้าอวยพร.....● จากนั้นเวลา 10.00 น. มีพิธีสงฆ์ ตามด้วยเปิดตัวกิจกรรมของเดลินิวส์ครบรอบ 60 ปี ในช่วงบ่ายให้การต้อนรับแขก ในงานมีรับประทานอาหาร เดลินิวส์ชวนชิม รวมทั้งอาหารอื่นๆ พร้อมเครื่องดื่มให้บริการมากมาย.....● หากท่านใดต้องการร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิแสง-ใช้ก็ เหน็ดระกูด เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี สามารถบริจาคได้โดยส่งจ่ายเป็นเช็คในนาม "มูลนิธิแสง-ใช้ก็ เหน็ดระกูด" หรือโอนเข้าบัญชี 161-5006833-3 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน ชื่อบัญชี มูลนิธิแสง-ใช้ก็ เหน็ดระกูด กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง Email : tarathipi@dailynews.co.th. เพื่อทำการออกใบเสร็จต่อไป.....●

นายกะหล่ำปลี



เปิดรับฟังความเห็นโครงการโขงเลยชีมูลระยะที่1 คาดมีพื้นที่เกษตรชลประทานเพิ่ม1.73ล้านไร่

ภาพลีนรุ้ - จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) คาดพื้นที่เกษตรชลประทานเพิ่มขึ้น 1.73 ล้านไร่ เกษตรกรปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

วานนี้ (25 มี.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมริมน้ำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชนนัทธ ณะรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) มีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการชลประทาน นางดรรรชนี เฉยเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม, นายฉัตรดำรง หงษ์บุญมี หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 2 ผู้แทนกรมชลประทาน มูลนิธิ น้ำ และคุณภาพชีวิต มูลนิธิชีน้ำเพื่ออีสาน คณะกรรมการลุ่มน้ำชี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้ น้ำ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กล่าวว่าสืบเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีพื้นที่ 103.5 ล้านไร่ หรือ ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 22.01 ล้านคน มีลุ่มน้ำหลักสำคัญ 3 ลุ่มน้ำ คือลุ่มน้ำโขงอีสาน ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล มีพื้นที่การเกษตรมากกว่า 63.85 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนมีน้อย เพราะเป็นที่ราบสูงและมีลักษณะแบนราบ การนำน้ำมาใช้ส่วนใหญ่ต้องใช้ในการสูบน้ำจากแม่น้ำลำคลองเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เสี่ยงด้านภัยแล้งรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 40.70 ล้านไร่ มีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ซึ่งปริมาณฝนตกมากกริมแม่น้ำโขง แต่ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้มาก ขณะที่ตอนกลางและตอนบนของลุ่มน้ำชี-มูล มีลักษณะภูมิประเทศที่มีศักยภาพเก็บน้ำได้แต่มีปริมาณฝนน้อย ส่วนต้นน้ำชีและมูล มีปัญหาฝนทิ้งช่วง มีระยะฝนทิ้งช่วงนานกว่าพื้นที่อื่น ประมาณ 20 วัน ส่งผลให้การขาดน้ำของข้าวในช่วงออกทรงอายุ 60-90 วัน ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนค่อนข้างต่ำกว่าทุกภาค และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเกือบครึ่งหนึ่ง

นายสุรชาติ กล่าวต่อด้านการพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทาน พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 63.85 ล้านไร่ ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรชลประทานไปแล้วเพียง 8.69 ล้านไร่ แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคตสามารถพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานได้เพิ่มอีก



7.07 ล้านไร่ เมื่อรวมกับการปรับปรุงระบบชลประทาน การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม สามารถเพิ่มพื้นที่เกษตรชลประทานได้อีก 0.89 ล้านไร่ รวมเป็นพื้นที่เกษตรชลประทานในอนาคตทั้งสิ้น 16.65 ล้านไร่

จะเห็นได้ว่ายังมีพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝนอีกประมาณ 47.2 ล้านไร่ ปลูกพืชได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น เมื่อหมดฤดูการทำนาในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะไปทำงานทำในเมืองใหญ่ เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เป็นเช่นนี้มานานมากแล้ว

จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็น ต้องจัดหาน้ำ จากภายนอกเข้ามาเพิ่ม เป็นน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำ และ เป็นการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถ เพาะปลูกได้ในช่วงฤดูแล้งอีก 1 ฤดูกาล ช่วยเพิ่มผลผลิต

และรายได้เกษตรกร เพื่อ ลดปัญหาการอพยพ แรงงานเข้าไปหารายได้ เพิ่มในเมืองใหญ่ ช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็น อยู่สุขสบายมากขึ้น ได้อยู่กับครอบครัว พร้อมหน้าตลอดทั้งปี

นายสุรชาติ กล่าว อีกว่า สำหรับการพัฒนา โครงการศึกษาความ เหมาะสมและประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำ โงง เลย ซี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) มีพื้นที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่ศักยภาพจะพัฒนาพื้นที่ ชลประทานประมาณ 1.73 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา มีระยะเวลา ศึกษา 540 วัน มีขอบเขตการศึกษาประกอบด้วย (1) การ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (3) การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น กรมชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ เพื่อนำเสนอความเป็นมา แนวคิดการพัฒนาโครงการ เบื้องต้น ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งรับฟัง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ นำไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อไป ระหว่างวันที่ 21-22 และ 25-27 มีนาคม 2567 จำนวน 6 วันที่

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา โครงการฯ คาดว่าจะมีพื้นที่เกษตรชลประทานเพิ่มขึ้น 1.73 ล้านไร่ ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี มี ผลผลิตการเกษตรและรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชีวิตความเป็น อยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการมีความมั่นคงและ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นในอนาคตต่อไป



ประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 4

โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย จัดครั้งแรกเมื่อปี 2564 สำหรับการประกวดในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Coffee Production) การปลูกกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งห่วงโซ่การผลิตกาแฟไทย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 มุ่งสู่มาตรฐาน “การผลิตพืช GAP PM 2.5 Free” สร้างความเข้มแข็งให้กับกาแฟไทย และส่งเสริมกาแฟที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยพร้อมผลักดันเข้าสู่เวทีสากล



เปิดรับสมัครการประกวด 5 กิจกรรม...
1.ประกวดกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าที่ปลูกในประเทศไทย โดยแบ่งการประกวด 4 ประเภทคือกาแฟอาราบิก้ากระบวนการแปรรูป

Dry Process หรือ Natural Process กาแฟอาราบิก้ากระบวนการแปรรูป Wet Process หรือ Washed Process กาแฟอาราบิก้ากระบวนการแปรรูป Honey Process หรือ Semi-Washed Process และกาแฟโรบัสต้า (ไม่แยกกระบวนการแปรรูป)

2.ประกวดสวนกาแฟต้นแบบที่ได้มาตรฐานการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร...8.แข่งขันการดริปกาแฟ ประเภทเกษตรกร และประเภทบุคคลทั่วไป

4.ประกวดร้านกาแฟสีเขียว ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟไทย เช่น การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในประเทศ ในราคาที่ยุติธรรม การส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ การใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในร้านที่มาจากวัสดุเหลือใช้ และการสร้างสรรเมนูพิเศษจากกาแฟพิเศษของประเทศไทย...5.TOGETHER COFFEE RUN กิจกรรมการวิ่งเส้นทางสายกาแฟเพื่อสุขภาพ และท่องเที่ยวสู่นิวอีจียเกษตรหลวงเชียงใหม่ (สถานีขุนวาง-สถานีแม่จอนหลวง)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้ตั้งแต่วันที่.ก.-มี.ย.2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งสถาบันวิจัยพืชสวน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร.

ส-เล-๓